



# วาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (RATCHABURI AGENDA)

เพื่อให้จังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินตามนโยบายของ คสช. รัฐบาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดราชบุรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี ๑๐ ประเด็น เพื่อให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนี้

## Ratchaburi for All ราชบุรีเป็นของทุกคน

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง ประชาธิปไตย การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม

## Agriculture ราชบุรีเมืองแห่งเกษตรสีเขียว

ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” โดยผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer / Smart Farmer ที่เข้าใจและเข้าถึงหลักการ “ตลาดนำการผลิต” และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาชาติ

## Tour and Travel ราชบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีที่หลากหลาย โดยเน้น “อัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่” พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชน

## Clean and Safety ราชบุรีเมืองแห่งความสะอาดและปลอดภัย

พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดภัยเสถียร การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

## Healthy ราชบุรีเมืองแห่งสุขภาพ

ชาวราชบุรีมีความกินดีอยู่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เหมาะสม ส่งเสริมประชาชนในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิดคนราชบุรีสุขภาพดีมีความสุข

## Arts and Education ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะและการศึกษา

อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

## Business Hub ราชบุรีเมืองแห่งศูนย์กลางธุรกิจ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริม SMEs/Start up วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ OTOP เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

## Unity and Peace ราชบุรีเมืองแห่งความสามัคคีและความสุข

ส่งเสริมให้ชาวราชบุรีมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข และพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## Responsibility and Regulation ราชบุรีเมืองแห่งความรับผิดชอบและเคารพกฎหมาย

ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวราชบุรีมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และกตีกาสังคม

## Integrity ราชบุรีเมืองแห่งคุณธรรม

ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม

เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่  
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี